



ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19

---

ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 ที่ประกาศไปแล้ว ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของการเสร็จสิ้นของการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ดังนี้

**การเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา**

- ภาควิชาบรรยายและสัมมนาทั้งหมดให้จัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ภาควิชาปฏิบัติการ ให้เร่งรัดให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 และปรับรูปแบบของการเรียนวิชาปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อตามความเหมาะสม
- ภาควิชาคลินิกให้หยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ส่วนกรณีงานเร่งด่วนและฉุกเฉินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2563
- นักศึกษาที่ไม่สามารถทำงานคลินิกได้ตามเงื่อนไขของภาควิชา ให้ติดอักษรชั้นลำดับ I หรือยังไม่วัดและประเมินผล ทั้งนี้จะดำเนินการแก้ไขลำดับอักษรชั้น I หรือการวัดประเมินผลในภายหลังโดยไม่ให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์
- กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 6 ที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วให้หยุดการทำงานคลินิก และจัดการเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติและ Minimum Requirement ของ ศปท. ให้แล้วเสร็จ

## การวัดและประเมินผลการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา

กำหนดการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันที่ 7-17 เมษายน 2563 ทั้งนี้ให้อาจารย์และนักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการสอบและประเมินผลการสอบในรูปแบบออนไลน์ หรือในรูปแบบอื่นที่วัดผลได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ กำหนด หากมีความจำเป็นต้องใช้การสอบในห้องเรียน ให้จัดรูปแบบห้องสอบให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ มีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกราย มีการบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบและให้ผู้สอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

คณะฯ อาจมีการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาใหม่ ให้เปิดภาคการศึกษาล่าช้ากว่าเดิมตามสถานการณ์ ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์